

Số: 05 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc xem xét hỗ trợ vốn đầu tư dự án Chống sạt lở bờ Nam Cửa Đại,
xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, triều cường, tại khu vực Cửa Đại sông Trà Khúc nơi tiếp giáp với biển đã diễn ra quá trình xói lở cửa sông, bờ biển và bồi lấp cửa biển khá phức tạp, hiện nay công tác gia cố khắc phục sạt lở bờ biển tại khu vực trên được thực hiện bằng biện pháp khắc phục tạm thời bằng cọc tạm để đóng chắn bảo vệ bờ hạn chế chống xói lở tại những vị trí có sự ảnh hưởng rất phức tạp.

Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, trong thời gian dài không xử lý được tình trạng sạt lở, xâm thực và không có nhiều tác dụng để bảo vệ bờ biển, các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương cũng như khu dân cư bên trong mỗi khi bị ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng cao sóng lớn, cụ thể nhất năm 2013 đã gây xói lở nghiêm trọng ở hai bên bờ Bắc và bờ Nam của khu vực Cửa Đại (cửa sông Trà Khúc - Quảng Ngãi) gây bất an cho người dân địa phương 02 xã Nghĩa An và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Cửa Đại có chế độ thủy hải văn rất phức tạp gây xói lở, bồi lấp và không ổn định theo mùa, những năm gần đây vào mùa mưa bão kết hợp với triều cường đã gây ra sạt lở bờ biển nghiêm trọng đến hàng trăm mét bờ và bồi lắng các tuyến luồng ra vào cửa Đại, không đảm bảo an toàn và cũng là mối đe dọa lớn đối với đời sống của người dân đa phần sống bằng nghề đánh bắt thủy sản xa bờ.

Với tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực Cửa Đại sông Trà Khúc như đã nêu trên, tỉnh Quảng Ngãi đã được Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 dự án theo quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019: Dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi và dự án Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc đầu tư 02 dự án này chỉ mới giải quyết được một phần nhu cầu cần thiết trong việc bảo vệ an toàn khu vực phía bờ Bắc Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Còn lại vị trí khu vực phía bờ Nam cửa Đại sông Trà Khúc (có chiều dài khoảng 1.860m từ cửa biển kéo dài về hướng sông Phú Thọ) hiện đang rất cần thiết phải đầu tư xây dựng nhằm khắc phục ngay tình trạng xói lở, bồi lấp để hạn chế thiệt hại về người cũng như tài sản của nhân dân, khu vực dân cư bên trong phía Nam Cửa Đại được đảm bảo, ổn định mỗi khi bị ảnh hưởng của bão, lũ, áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng

cao, sóng lớn...

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thống nhất hỗ trợ vốn đầu tư dự án Chống sạt lở bờ Nam Cửa Đại, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Chống sạt lở bờ Nam Cửa Đại, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

2. Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng kè chắn sóng biển, chống bồi lấp để bảo vệ an toàn phía bờ Nam Cửa Đại sông Trà Khúc, nhằm kiên cố và đồng bộ trong vùng cửa biển sông Trà Khúc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng và những tác động xấu của biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của người dân địa phương bảo đảm an toàn về người và tài sản trước các mùa mưa lũ, triều cường, ổn định dân sinh phục vụ phát triển ngành thủy sản, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biển.

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Kè bảo vệ bờ phía Nam với chiều dài khoảng 1.860 m và 01 đê chắn sóng, ngăn cát phía Nam khoảng 950m.

6. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 300 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (nguồn tăng thu năm 2019 và các nguồn vốn khác).

8. Thời gian thực hiện: 2020-2021.

Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- BQLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng

Phụ lục

Chi tiết về dự án Chồng sắt lờ bờ Nam cửa Đại, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Phụ lục số 05 /TT-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Tên dự án	Địa điểm	Chiều dài	Tính cấp thiết của dự án	Quy mô dự kiến	Tổng mức đầu tư dự kiến
1	Chồng sắt lờ bờ Nam cửa Đại, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	1.860m kè và 950m đê chắn sóng	Vị trí phía Nam cửa Đại sông Trà Khúc vào năm 2013 và những đợt mưa lũ từ những năm 2017, 2018 kết hợp với triều cường đã gây ra nhiều điểm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng tại khu vực cửa Đại sông Trà Khúc nơi tiếp giáp cửa biển, đồng thời trong năm 2019, cơn bão số 5, số 6 tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thôn Phố Trường xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Vì vậy, việc đầu tư là cấp thiết để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng và những tác động biến đổi khí hậu trong thời gian tới.	<ul style="list-style-type: none"> - Kè bảo vệ bờ biển: chiều dài 1.860m. - Đê chắn sóng, ngăn cát: chiều dài 950m - Các công trình trên kè, đê và một số công trình phụ trợ trên tuyến; bậc cấp lên xuống và hệ thông thoát nước... 	300 tỷ đồng